

# Khai mạc giải bóng đá cúp Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An lần thứ XII

03:34 15/06/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Chào mừng kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), ngày 14/6 tại sân bóng đá Trường Đại học Vinh, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức giải bóng đá cúp Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An lần thứ XII.**



*Ông Trần Minh Ngọc, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu khai mạc*

Tham gia giải có 90 vận động viên là nhà báo, hội viên thuộc các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Nghệ An, các cơ quan báo chí địa phương và các thầy giáo đang trực tiếp giảng dạy tại Trường Đại học Vinh. Giải được tổ chức thành 6 đội: Chi hội Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Nghệ An, Chi hội nhà báo Báo Nghệ An, Cụm các trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thông các huyện thị thành, Câu lạc bộ báo chí Nghệ An, Chi hội nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An và đội bóng các giảng viên Trường Đại học Vinh.



*Tặng cờ luân lưu cho các đội bóng tham gia giải*

Các đội được chia làm hai bảng và thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Hai đội nhất, nhì của mỗi bảng vào vòng bán kết. Hai đội thắng ở vòng bán kết sẽ gặp nhau ở trận chung kết để tranh chức vô địch. Điều thú vị là ba đội thuộc bảng B lần lượt là đương kim vô địch, á quân xếp thứ ba của giải đấu năm trước, hứa hẹn sẽ tạo ra những màn so tài đầy kịch tính, những trận cầu hay, nhiều pha bóng đẹp cho giải đấu năm nay. Đây là giải đấu truyền thống được tổ chức hằng năm của báo chí Nghệ An, nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe, kết nối giao lưu, chia sẻ giữa các phóng viên, nhà báo, hội viên, các cơ quan báo chí và quản lý báo chí, các doanh nghiệp đồng hành với báo chí trên địa bàn cả tỉnh.



*Tặng quà cho các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó*

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Minh Ngọc nhấn mạnh, các nhà báo chân chính hôm nay không chỉ có bút sắc, tâm sáng, lòng trong mà còn phải có sức khỏe tốt để hoàn thành các công việc được giao và có nhiều hoạt động xã hội thiết thực, hiệu quả.



Nhân dịp này, Ban tổ chức giải trao 20 suất quà mỗi suất 1 triệu đồng cho 20 học sinh, sinh viên nghèo vượt khó của Trường Đại học Vinh. Giải bóng đá cúp Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An lần thứ XII sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 14 - 16/6/2024.

**Hồng Sơn**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/khai-mac-giai-bong-da-cup-hoi-nha-bao-tinh-nghe-an-lan-thu-xii>